



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้นมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๗

ตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ มีประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวนทั้งสิ้น ๓ อัตรา ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ มีผู้สมัครจำนวนทั้งสิ้น ๒ ราย
บัดนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้นได้ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาเรียบร้อยแล้ว

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
การกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ ราย ตามรายชื่อแนบท้าย
ประกาศฉบับนี้

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ จะดำเนินการประเมินผลงาน
ของผู้ที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้นฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑
ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ และกำหนดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน โดยเรียงลำดับตามเลข
ประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา ตลอดจน
รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการคัดเลือกฯ ให้ทราบ ภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ และทางเว็บไซต์ <https://www.cmarea3.go.th>

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะคัดค้านการประกาศรายชื่อบุคคลใดตามประกาศข้างต้น ให้ยื่นคำคัดค้านต่อ
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเรืองยศ ปันศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓
กรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓

บัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้นมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗)

ที่	รหัสประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๓๖๐๐๑	นางแววาลี พุทธิมา	
๒	๐๓๖๐๐๒	นางสาวเมธี แซ่โก	

